

รวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม

อาตมาเดินทางไปจำพรรษาที่วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นเวลาสามเดือน แล้วเดินทางกลับมา



ปฏิบัติศาสนกิจร่วมชีวิตกับพี่น้องชาวไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่พฤษภาคมที่ 13 ตุลาคม 2554 นับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพรรษาจนกระทั่งวันออกพรรษา

พี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ในบริเวณจังหวัดภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสานบางส่วนต้องประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมอย่างรุนแรงมาตลอด โดยเฉพาะตอนนี้พี่น้องที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนักกว่าตอนต้นพรรษา เพราะมวลน้ำจากหลายๆ เขื่อนถูกระบายเข้าสู่จุดเดียวกัน

ตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนกระทั่งอายุย่างเข้า 53 ปีเพิ่งเห็นน้ำท่วมอย่างหนักเป็นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ เวลान้ำท่วมจะท่วมอย่างฉับพลันไม่นานก็จะแห้ง การช่วยเหลือเฉพาะหน้าก็ทำได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว รัฐบาลร่วมกับองค์กรเอกชนออกทีวีระดมทุนเพียงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็จะได้รับบริจาคเงินและข้าว



ของไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็ว แต่น้ำท่วมคราวนี้ ท่วมติดต่อกันอย่างยาวนาน กระแสน้ำเชี่ยวลึกรุนแรงพร้อมที่จะพัดพาทรัพย์สิน ชีวิตของมนุษย์และปศุสัตว์ให้จมหายไปกับสายน้ำได้ตลอดเวลา

เวลามีปัญหาอะไรใหญ่ๆ ของประเทศ ผู้คน มักจะโทษคนนั้นคนนี่หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหา คนที่เชื่อไสยศาสตร์หลายคนก็เชื่อว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ เกิดจากการกระทำของผลลบด้านไสยศาสตร์ที่บรรดานักไสยศาสตร์ได้ฝังไว้คราวการประชุมทางการเมืองใหญ่ที่ผ่านมา เมื่อชุมนุมเสร็จแล้วยังไม่ได้ถอดถอนหรือขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปล่วงเกิน เลยทำให้มีผลย้อนกลับดังที่เห็นอยู่นี้

แต่หากมองตามเหตุปัจจัยตามวิสัยของพุทธบริษัทแล้ว ก็จะเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาว่าสาเหตุหลักแห่งน้ำท่วมครั้งนี้คือฝนตกหนัก พายุเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด เมื่อไม่มีใครจะสะกັดพายุใหญ่และฝนตกหนักได้ น้ำก็ต้องท่วมเป็นธรรมดาเพราะเมื่อฝนตกมาก น้ำฝนก็มีปริมาณมาก เมื่อเจอที่ลุ่มตรงไหนน้ำก็ต้องคั่งขังตรงนั้น ที่เหลือพอมีช่องทางที่จะเดินทางลงทะเลได้ก็จะเดินทางลงทะเลไป หากเส้นทางลงทะเลราบรื่น น้ำไหลง่ายๆ น้ำก็จะไหลเร็ว ซึ่ง

ทำให้น้ำที่ต้องเอ่อล้นท่วมขังพลอยแห้งเร็วไปด้วย

น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ ประชาชนทั้งที่ต้องประสบความเสียหาย จากภัยน้ำท่วมและประชาชนที่ไม่ถูกน้ำท่วมแต่ได้อุทิสกาย ใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนยามยาก ต่างได้เรียนรู้เรื่องน้ำท่วมในแง่มุมต่างๆ จนก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดเรื่องการจัดการน้ำต่อไปอย่างกว้างขวาง หากเมื่อใดฝนหยุดตกสนิท น้ำท่วมใหญ่ผ่านไปแล้ว แม้รัฐบาลจะมองไปยังการฟื้นฟูแล้ว แต่การจัดการน้ำในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมจะมองข้ามมิได้เป็นอันขาด ถ้ามัวคิดแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาน้ำท่วมจะกลายเป็นปัญหาประจำปีของชาติ โดยประชาชนแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันมัวแต่เตรียมแผนหนีภัยน้ำท่วมอยู่ท่าเดียว กระบวนการคิดในการจัดการน้ำคงจะต้องผ่านการระดมความคิดจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่มาให้ข้อมูลชัดเจนๆ เพื่อการวางแผนที่จะแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือเมื่อฝนตกหนัก ไม่มีทางระบายน้ำลงทะเล และไม่มีที่พักน้ำก่อนลงทะเลอย่างเพียงพอและสิ่งที่ลืมนำไม่ได้ก็คือ ประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้งซ้ำซากเหมือนกัน ควรจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภคและการผลิตอย่างไรบ้าง เป็นเรื่องที่จะต้องคิดรวมกันไปในการจัดการน้ำให้

ได้ประโยชน์มากที่สุด

ประชาชนจำนวนมากเริ่มคิดถึงคลองในกรุงเทพฯ ที่ถูกถมทำถนน อาตมาเคยลงจากเครื่องบินที่สุวรรณภูมิแล้วได้ขึ้นพนักงานขับรถเสนอความเห็นว่าการถมหนองงูเห่าสร้างสุวรรณภูมิก็เป็นการทำลายอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ ที่จะพักน้ำได้มากอีกแห่งหนึ่ง การเจริญเติบโตของบ้านเมืองที่ไม่ได้อินั่งข้างขอบกับฝั่งเมืองที่จะสอดคล้องสภาพดินและน้ำว่าแต่ละแห่งเป็นอย่างไร ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการกีดขวางทางเดินของน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมที่ถมน้ำไปแล้วราคาหลายแสนล้านขณะนี้ ส่วนหนึ่งสร้างในท้องทุ่งที่ประชาชนเคยทำนามาก่อน นั่นก็หมายความว่าโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างอยู่บนเส้นทางเดินของน้ำเช่นกัน เพียงแต่ว่าหลายปีมาแล้วที่น้ำใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เดินทางผ่าน หากขบวนพาเหรดน้ำมาเมื่อไร ก็ต้องผ่าน ซึ่งไม่มีใครเจรจาขอให้น้ำเปลี่ยนทางได้แน่ การจัดการทำน้ำให้ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจะต้องกระทำในวาระต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเก็บภาพถ่ายทางอากาศครั้งสำคัญไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลในการทำผังเมืองใหม่หลังน้ำแห้ง

นักธุรกิจเจ้าของกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายคนที่

สูญเสียธุรกิจไปคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านยอมรับว่า เราทำลาย
ธรรมชาติมามาก ตอนนี้ต้องถูกธรรมชาติเรียกคืนแล้ว

การจัดการแหล่งพักน้ำก็สำคัญ จะจัดในรูปแบบใด จะสร้าง
เขื่อน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือคลองส่งน้ำ ต้องพิจารณากันอย่างละ
เอียด ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปอีกแล้ว เพราะน้ำท่วมครั้งนี้เบื้องต้น
ประชาชนคิดถึงเชื่อว่าจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ แต่ขณะนี้น้ำที่เก็บ
ไว้เกินในเขื่อนที่จำเป็นต้องปล่อยทิ้งลงไปข้างล่างกลายเป็นตัวสร้าง
ความเสียหายมากกว่าจะเป็นตัวช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยซ้ำไป
ความคิดที่รัฐบาลจะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ต้องทบทวนกันอีกหลาย
ตลบทีเดียว ระหว่างกักน้ำไว้ที่แก่งเสือเต้นจนล้นหรือปล่อยให้
เดินทางตามธรรมชาติ อะไรน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้
มากกว่ากัน

ท่ามกลางภัยน้ำท่วมที่รุนแรงเป็นประวัติศาสตร์นี้ ความ
ช่วยเหลือจากน้ำใจของเพื่อนร่วมชาติทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่
อยู่ในส่วนต่างๆ ของโลกก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ไม่แพ้สายฝนที่
ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และมั่นใจว่าน้ำใจของเพื่อนร่วม
ชาติยังไหลตลอดไปอย่างไม่ขาดสายแม้หลังน้ำท่วมแล้วก็ตาม
เพราะพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมครั้งนี้มีความทุกข์แสนสาหัสกันถ้วนหน้า



อาตมา ชาววัดพุทธปัญญาและชุมชน
คนรักธรรมก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็ม
สติกำลัง ยื่นมือออกมาบริจาคคนละเล็ก
ละน้อยรวมกับปัจจัยที่ญาติโยมใส่บาตรที่

ไทยแลนด์พลาซ่ารวมได้ถึง \$1,000 ถ้วน ได้มอบผ่านคุณอุษณีย์
สุนนดิษฐ์ นักเขียนชื่อดังในหนังสือพิมพ์เสรีชน นามปากกาว่าลูก
สิงห์ที่ชาวแอลเอรู้จักกันดีเพื่อนำไปสมทบ
กับทุนที่พี่น้องชาวไทยในมหานคร
ลอสแอนเจลิสจะได้ระดมกันในกิจกรรมที่
จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ใน
งานนี้คุณอุษณีย์มาแจ้งให้ทราบว่า จะได้ไปร้องเพลงช่วยด้วย



เศรษฐกิจของชาติจะตกต่ำเป็นประวัติศาสตร์เช่นกัน เพราะ
ข้าวที่ปลูกไว้แช่ในน้ำเสียหายยับเยิน ผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมก็สูญหายไปต่อหน้าต่อตาหลายแสน
ล้าน กว่าที่ฟื้นฟูเยียวยาได้ก็ต้องใช้เวลานานมาก หนี้สินทั้งภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมจะมีอย่างสิ้นพันธุ์ ความยากจนและ
หนี้สินจะมาเยือนกันถ้วนหน้า

ขอขอบทบาทไว้ว่า คนที่ได้เปรียบมีทุนรอนมาก ไม่ได้รับ

ความเสียหาย อย่าถือโอกาสหาความร้ายวบนหายคนน้ำตาของเพื่อน
ร่วมชาติอีกเลยไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้า เหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้
น่าเศร้าใจพอแล้ว อย่าซ้ำเติมให้เศร้าสลดใจมากกว่านี้เลย ขอความ
กรุณามายังคนที่เชื่อว่า ทำชั่วแล้วได้เงิน ได้อำนาจ หยุคทำชั่ว หยุค
กวนบ้านกวนเมือง หยุคกวนใจประชาชนลงบ้าง หันมาลองร่วมกับ
คนดีๆ ทำความดีในโอกาสอันวิกฤตนี้บ้าง เพื่อดวงตาที่ฟ้าฟางด้วย
ฐิติแห่งโลภะและโทสะจะได้เบาบางลง

ท่ามกลางความยากลำบากของประเทศครั้งนี้ ไม่ต้องรอให้ใคร
ขี่ม้าขาวมาช่วยแล้ว แต่ทุกคนจะต้องร่วมกันใช้มันสมองกับสอง
แขนที่มีอยู่หลังน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมกันด้วยการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ไม่ช้าเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตสู่สยามเมืองยิ้มอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไม่
ยากเย็นนัก คุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะเอาชนะมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่มี
อะไรที่ดีกว่าสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจเพื่อเอาชนะภัยอัน
ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้ได้

ขอให้ทุกคนรักกันเข้าไว้มีพลังกายพลังใจต่อสู้ มีอายุ วรรณะ
สุขะ พละ เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสดใสชื่นใจทั่ว
หน้าเมื่อวันฟ้าใสเกิด

18 ตุลาคม 2554

เวลา 5.40 น. เช้าตรู่

กระท่อมน้อยปลายฟาร์ม ซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org